

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 606 /BKHD-TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của
cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Quốc hội khoá XIII

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ
Kính chuyển:
V. III

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014 của Văn phòng Chính phủ) đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.

Kính gửi Đồng chí các nội dung trả lời tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri được biết./. 25

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.



Bùi Quang Vinh



Tỉnh Trà Vinh

**BO KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI
KY HỌP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

*(Kèm theo văn bản số 666 /BKHĐT-TH ngày 30 tháng 01 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

Kiến nghị 1 (Số thứ tự 83 theo văn bản số 488/BDN):

Về nguồn vốn đầu tư, cần giảm dần tỷ trọng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhằm thu hút nhiều hơn nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tham gia vào đầu tư công thông qua các cơ chế, hình thức: PPP, BOT, BT,...

Trả lời:

Tại Báo cáo số 428/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đầu tư công. Trong đó, cần mở rộng các hình thức đầu tư để huy động các nguồn vốn từ khu vực tư, bao gồm cả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài. Trước mắt, cần nghiên cứu hoàn thiện các hình thức hợp tác công tư (PPP) một cách đa dạng, như BOT, BT, hợp đồng kinh doanh dịch vụ, hợp đồng chuyển nhượng,... phù hợp với đặc điểm và điều kiện phát triển của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Để đẩy mạnh việc triển khai và nâng cao hiệu quả hình thức đầu tư PPP cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Sớm hoàn thiện khung pháp lý về PPP, trước mắt cần ban hành Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP, Nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP.

- Hình thành cơ chế huy động vốn cho các dự án PPP: chuẩn bị dự án, phần tham gia của Nhà nước, phần tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt là dòng vốn quốc tế.

- Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp. Thành lập các bộ phận đầu mối, chuyên trách về PPP tại các bộ, ngành, địa phương có triển khai dự

án PPP để tập trung nguồn lực và có kế hoạch đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ trực tiếp thực hiện.

- Tích cực thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ nước ngoài cho các chương trình, dự án PPP.

Kiến nghị 2 (Số thứ tự 84 theo văn bản số 488/BDN):

Cần xác định việc sử dụng nguồn vốn gắn với hướng phát triển bền vững. Trong đó tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Tăng tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực xã hội nhiều hơn. Cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng trong dịch vụ công: y tế, giáo dục và văn hóa, tăng đầu tư phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Trả lời:

Trong thời gian qua, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng các lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục,... lĩnh vực môi trường, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản luôn được quan tâm đầu tư phát triển.

Về giáo dục, đào tạo: Quán triệt quan điểm đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển, hàng năm ngân sách nhà nước đều dành ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục đào tạo. Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đào tạo hiện nay đã đạt mức tối đa 20% tổng chi ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Việc tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ chi cho những ngành lĩnh vực khác. Các địa phương cần căn cứ vào mức chi hiện nay nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn theo phân cấp về chi Ngân sách hiện hành đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9357/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 12/12/2014 trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về việc triển khai thực hiện Chương trình Ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) năm 2015, trong đó có 01 dự án của tỉnh Trà Vinh về Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Trúng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải và 03 dự án trồng rừng ngập mặn và đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị 3 (Số thứ tự 85 theo văn bản số 488/BDN):

Về phân bổ đầu tư theo khu vực, ngành nghề, lĩnh vực, thực hiện cơ cấu lại danh mục ưu tiên đầu tư, tập trung đầu tư cho một số lĩnh vực trọng điểm có hiệu ứng lan tỏa cao trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thực hiện

theo kế hoạch phát triển của từng địa phương, tránh tình trạng nguồn vốn bị phân bổ dàn trải, hiệu quả đầu tư thấp.

Trả lời:

Quốc hội đã thông qua luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 trong đó xác định rõ tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C... quy định về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn trong thời hạn 05 và hàng năm phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cân đối vốn đầu tư công hàng năm, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.

Triển khai thực hiện Luật Đầu tư Công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 về hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đó việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn phải căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn, tạo quyền chủ động tối đa cho các địa phương lựa chọn danh mục đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đó ưu tiên bố trí xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến 31/12/2014, các dự án hoàn thành, chuyển tiếp theo tiến độ rồi mới bố trí các dự án khởi công mới. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các địa phương xây dựng danh mục các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính chất lan tỏa, liên vùng ... để làm căn cứ báo cáo Chính phủ, Quốc hội triển khai thực hiện đầy mạnh 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn./.